

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Đề bài

So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

Lời giải chi tiết

Bảng so sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta:

Tiêu chí	Điểm công nghiệp	Khu công nghiệp	Trung tâm công nghiệp	Vùng công nghiệp
Trình độ	Là hình thức tổ chức thấp nhất	Là hình thức tổ chức ở trình độ khá cao	Hình thức tổ chức ở trình độ cao	Hình thức tổ chức cao nhất
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng nhất với điểm dân cư. - Có 1-2 xí nghiệp công nghiệp gắn vùng nguyên liệu - Không có mối liên hệ với các xí nghiệp khác. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có ranh giới rõ ràng. - Chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. - Không có dân cư sinh sống. - Hướng chính sách ưu đãi chung (thuế) - Do chính phủ hoặc cơ quan chức năng do chính phủ ủy nhiệm thành lập. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gắn với các đô thị vừa và lớn. - Gồm một hoặc một nhóm các xí nghiệp công nghiệp của nhiều ngành khác nhau, có các xí nghiệp hạt nhân hay nòng cốt. - Liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt kĩ thuật sản xuất, kinh tế và quy trình công nghệ. - Có các xí nghiệp bổ trợ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có một không gian rộng lớn, trong đó bao gồm rất nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp. - Có mối liên hệ mật thiết với nhau về mặt sản xuất. - Có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp trong vùng. - Trong vùng có vài ngành công nghiệp chủ yếu, tạo nên hướng chuyên môn hóa của vùng.
Hiện trạng ở Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Có nhiều điểm công nghiệp đơn lẻ ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ở Việt Nam có thêm các khu chế xuất, khu công nghệ cao. - Tính đến tháng 8/2007, Việt Nam có 150 khu CN tập trung, khu chế xuất, khu CN cao với diện tích > 32,3 nghìn ha. - Phân bố không đều, tập trung ở Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, duyên hải Nam Trung Bộ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phân loại nhiều TTCN khác nhau dựa vào tiêu chí: - Ý nghĩa quốc gia: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. - Ý nghĩa vùng: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu được r mô. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có 6 vùng: + Vùng 1: các tỉnh thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh) + Vùng 2: Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. + Vùng 3: Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. + Vùng 4: Các tỉnh thuộc Tây Nguyên (trừ Lâm Đồng). + Vùng 5: Các tỉnh Đông Nam Bộ, Bình Thuận, Lâm Đồng. + Vùng 6: Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.